

บทเทศน์วันอาทิตย์

โดยพระสังฆราชวีระ อภรณ์รัตน์

สมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล
8 ธันวาคม 2014

บทอ่าน ปฐก 3: 3 -15, 20 ; อฟ 1: 3-6,11-12 , 1 ลก: 26-30
พระวรสารสัมพันธ์กับ CCC 497 706 723 2571

CSDC 59

จุดเน้น พระเจ้าทรงเรียกเราทุกวัน เพื่อเราตระหนักถึงการประทับของพระองค์ ในวันนี้และทุกๆวัน

วันสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมลวันนี้ ชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเตรียมการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า วันนี้เราฉลองเหตุการณ์จริงที่พระนางมารีย์ได้ตั้งครรภ์โดยปราศจากบาปกำเนิด เพื่อเป็นภาชนะที่เหมาะสมสำหรับพระบุตรของพระเจ้า ความบริสุทธิ์ปราศจากบาปของพระนางเหมือนอาดัมและเอวาในตอนเริ่มแรก พระหรรษทานพิเศษนี้มิได้ขัดขวางเสรีภาพของพระนางที่จะตอบรับหรือปฏิเสธพระเจ้า เราจำเป็นต้องรู้ว่าถ้าเราฟังพระวรสาร เราได้ยินว่าพระเจ้าทรงเรียกพระนางมารีย์ให้เป็นมารดาของพระผู้ไถ่คือพระเยซูเจ้า เมื่อทูตสวรรค์ได้แจ้งข่าวว่าพระนางจะให้กำเนิดพระผู้ไถ่ของเรา พระนางมารีย์มอบชีวิตเพื่อรับใช้พระเจ้า การตอบรับของพระนางจึงนำพระผู้ไถ่มาสู่โลก

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เป็นเวลาที่เราคิดถึง การเสด็จมา 3 อย่างของพระเยซูเจ้า ประการแรกชัดเจนคือ ที่เราฉลองวันพระคริสตสมภพ (คริสตมาส) ดังที่เราเห็นจากรางหญ้าทั้งหมดรอบตัวเรา เมื่อพระเยซูเจ้าได้เสด็จมารับเอากายเป็นมนุษย์ระหว่างเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เราได้รตรองเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า เพื่อตัดสินผู้เป็นและผู้ตาย เราไม่ทราบชัดเจนว่าจะเป็นอย่างไหนและเราไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร แต่ความคิดนี้ค่อนข้างชัดเจนสำหรับเราว่าจะมีวันสุดท้ายและพระเยซูเจ้าจะทรงยกผู้ล่วงลับทุกคนให้มีส่วนร่วมพระสิริรุ่งโรจน์กับพระองค์ หรือถูกแยกจากพระสิริรุ่งโรจน์ ขึ้นกับว่าพวกเขาได้เลือกอะไรในขณะมีชีวิตอยู่

แต่การเสด็จมาแบบที่สาม ซึ่งบางที่เราเข้าใจยาก การเสด็จมาหาเรา แม้ปัจจุบันนี้อาศัยพระจิตเจ้า คือการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าเมื่อเวลาที่เราได้รับศีลล้างบาป และศีลกำลัง และทุกครั้งที่เราได้รับศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิท เมื่อเราภาวนาด้วยกันในนามของพระองค์ เมื่อเราเอาใจใส่พี่น้องชายหญิงผู้ต่ำต้อยโดยอาศัยกิจการเมตตาต่างๆ เมื่อเราออกแรงพยายามเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม และสังคม (โลก) ของเราจากความเห็นแก่ตัว และเลือกปฏิบัติ เลือกช่วยเหลือ เลือกความจริง ตามความเห็นของคนส่วนใหญ่(ไม่ยึดหลักพระวรสาร)

กิจการนี้เป็นการต่อสู้ตลอดชีวิต พยายามเอาชนะปีศาจ และมันก็ทำให้เท้าของเราฟกช้ำ ดังที่ได้มีกล่าวทำนายในหนังสือปฐมกาลที่เราได้ยินในวันนี้ ยังต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม พระจิตเจ้าทรงเสริมกำลังเราให้เข้มแข็ง เพื่อเราจะไม่ต้องกลัวเหมือนอาดัมและเอวาในสวนนั้น เพื่อเราจะไม่พบว่าเราเองกำลังเปลือยกายอยู่ แต่เราได้รับพระหรรษทานและพลังเสริมของพระจิตเจ้า ให้ดำเนินต่อไป ให้พากเพียรต่อไป

นักบุญเปาโลได้สอนเราในประโยคที่ยาวที่สุดในพันธสัญญาใหม่ ซึ่งเราได้ยินได้ฟังจากจดหมายถึงชาวเอเฟซัสว่า เราได้รับพระพรฝ่ายจิตจริงๆ เราได้รับพระจิตเจ้านานแล้วตั้งแต่เวลาที่ได้รับศีลล้างบาป และศีลกำลัง พระเจ้าทรงเรียกเราทุกวัน เพื่อให้เราตื่นรู้ถึงการประทับของพระองค์ในตัวเราวันนี้และทุกๆวันเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเลือกเรา ทรงประทับตรา(เมื่อรับศีลล้างบาป) และเราได้รับพระหรรษทาน เราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทุกสิ่งเพื่อเทิดเกียรติพระเจ้า

ในพระวรสาร พระนางมารีย์เมื่อได้ยินคำทักทายของอัครทูตคาธาเบรียลก็ตกใจกลัว ที่สุดพระนางได้น้อมรับพระประสงค์ของพระเจ้า แม้ว่าสิ่งดีที่พระนางยอมรับ ถ้าเป็นพวกเรบางคนคงต้องใช้เวลามากกว่าจะยอมรับก็เป็นได้ พระนางมารีย์ได้รตรองสิ่งที่ทูตสวรรค์ได้กล่าวอย่างรวดเร็ว และตอบว่า "ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นที่ไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด"

พี่น้องที่รัก ให้เราพิจารณาพระหัตถ์ของพระเยซูเจ้าที่ทำงานในชีวิตของเราทุกวัน สังเกตความช่วยเหลือของพระจิตเจ้าทุกครั้ง ให้เรารักพระเยซูเจ้า ยอมให้พระองค์มาประทับในตัวพี่น้อง และพี่น้องอยู่ในพระองค์ แล้วจงออกไป ด้วยความกล้าหาญ ประกาศพระวรสารของพระองค์ (ด้วยความชื่นชมยินดี)

พระสังฆราชวีระ อภรณ์รัตน์ แปล

จาก Homilies โดย Catholic Diocese of Lancing
(ตุลาคม-ธันวาคม 2014) หน้า 513-515